



ประกาศเทศบาลเมืองปทุมธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปทุมธานี
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถานธนานุบาล และตำแหน่งพนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด
กำหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัว

ตามประกาศเทศบาลเมืองปทุมธานี ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถานธนานุบาล และตำแหน่งพนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด โดยเทศบาลเมืองปทุมธานีได้ดำเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยการสัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ในตำแหน่งดังกล่าวได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยพนักงานสถานธนานุบาลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ และ หนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๐๔๘ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ จึงประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปทุมธานี ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถานธนานุบาล และตำแหน่งพนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัว ดังนี้

๑. รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปทุมธานี ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน ๗ ราย และตำแหน่งพนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด จำนวน ๕ ราย โดยเรียงลำดับตามผลคะแนนของบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ดังนี้

๑.๑ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถานธนานุบาล

ลำดับที่สอบได้	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๔	นายสิริวัตร นพศิริ
๒	๐๖	นางสาวมติมา จันทร์ตรี
๓	๐๗	นางสาวศศิธร นามจันทร์
๔	๐๙	นางสาวสุธิดา จินขจร
๕	๐๘	นางสาวชฎานิล กล้าอยู่
๖	๐๒	นางสาวผกาดี สิ้นธุ์ประเทือง
๗	๐๓	นางสาวพิมพ์ภา เงินตา

๑.๒ ตำแหน่งพนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด

ลำดับที่สอบได้	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๒	นางสาวอุมภักดิ์ เข้มคง
๒	๐๕	นายอรรถพล ภูลายศรี
๓	๐๑	นายวรเทพ อินทองตั้ง
๔	๐๖	นางสาววิลาสินี สิริ
๕	๐๔	นายสันติสุข สุวรรณชนะ

ทั้งนี้ การตรวจคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครและการประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนาอนุบาล ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถานธนาอนุบาล และตำแหน่งพนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด เทศบาลเมืองปทุมธานีได้ตรวจสอบข้อมูล และข้อเท็จจริงที่ปรากฏในใบสมัครและเอกสารที่ผู้สมัครสอบได้ยื่นและรับรองตนเองว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศ รับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครไม่ตรงตามประกาศ รับสมัครหรือตรวจพบภายหลังว่ามีพฤติกรรมใด ๆ ที่ส่อไปในทางทุจริต เทศบาลเมืองปทุมธานีจะถือว่าผู้สมัคร รายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบในครั้ง นี้ และไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานสถานธนาอนุบาลในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถานธนาอนุบาล และตำแหน่งพนักงานรักษาสถานที่ และความสะอาด ตั้งแต่ต้น

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัว

ผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับที่ ๑ ของลำดับที่ตามบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับการ รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนาอนุบาลในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถานธนาอนุบาล และ ตำแหน่งพนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด ในวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ งานกรเจ้าหน้าที สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น ๒) สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๕๘๑-๖๔๐๐ ต่อ ๑๑๓๙ หรือ ๐-๒๕๘๑-๕๗๓๗

๓. การบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนาอนุบาล

การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่สอบแข่งขันได้ โดยได้รับคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาอนุบาลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน จ.ส.ท.)

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้เข้าสอบแข่งขันได้ทราบว่า

(๑) บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันใน ตำแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิกเว้นแต่ใน กรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไปแล้วก่อนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะมี อายุเกิน ๒ ปี หรือก่อนมีการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณี ก็ให้การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้ง ก่อนนั้นยังคงมีผลใช้ต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบ ๒ ปี หรือวันที่ขึ้นบัญชีได้ใหม่ แล้วแต่กรณี

/ (๒) ผู้สอบแข่งขัน...



(๒) ผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ

- ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้แล้ว
- ผู้นั้นได้สละสิทธิไม่เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้
- ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุภายในเวลาที่กำหนด
- ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเวลาที่ระบุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ เช่น ไม่จัดทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกัน ขาดคุณสมบัติในการบรรจุแต่งตั้ง เป็นต้น

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

พลตำรวจตรี



(พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี